



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 หน้า 18 มูลค่าข่าว 226,926.-

ASEAN Day Goes to School



อาเซียน ในกลุ่มเยาวชนไทยซึ่งทางโรงเรียนของเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักว่า นักเรียนจะเป็นบุคคลคุณภาพของประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป อีกทั้งปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาเซียน โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ดังนั้นทางโรงเรียนจึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ขึ้น

น้องเผ่า-เผ่าศักดิ์ วิเชียรสินธุ์ อายุ 14 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ๆ ครับ ที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้กำหนดจัดกิจกรรม ASEAN Day Goes to School เป็นโรงเรียนแรก เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ซึ่งโรงเรียนมีรายวิชาที่สอนในเรื่องของอาเซียนศึกษา ยังมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ทำให้พวกเราสามารถเปิดมุมมอง

งาน “Asean Day Goes to School” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจ เรื่องของอาเซียน ในกลุ่มเยาวชนไทย โดยเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกใน **โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน**

โดยมี ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Romeo Arca Jr ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ร่วมด้วย คุณฐาปน ลีริวัฒน์ภักดี ในฐานะศิษย์เก่า มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เผยความรู้สึกว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยในการจัดงาน ASEAN Day Goes to School จากสำนักเลขาธิการอาเซียน กิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดของสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจเรื่องของ



การเรียนรู้ใหม่ ๆ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เราได้พัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่สิ่งที่เราไม่ทิ้งเลยคือวัฒนธรรมไทย และภาษาไทย ซึ่งในอนาคตพวกเราจะสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการทำงานเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

น้องแอม-อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ อายุ 14 ปี บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์มาก ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจ เรื่องของอาเซียน ทุกคนมีไอเดียความคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับอาเซียนในความคิดของแต่ละคน อีกทั้งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาเซียน โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ยอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นอีกค่ะ มีประโยชน์มาก ๆ.

Ji-Ra